



## ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

### เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพเศษซาก)

.....

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รายการครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ (ตามสภาพเศษซาก) ราคาขายขั้นต่ำ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาดดังนี้

#### ๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ผู้ประมูลสามารถดูพัสดุที่จะขายทอดตลาดได้ในวันที่...๙...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีไม่มาดูสภาพพัสดุตตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการดูสภาพ ผู้ประมูลต้องยอมรับสภาพพัสดุนั้น หากราคาที่ยุติมหาวิทยาลัยกำหนดไม่เหมาะสมกับสภาพพัสดุจะเรียกร้องใดๆ มิได้

๑.๒ ผู้ที่จะประมูลขายทอดตลาดจะต้องลงทะเบียนเข้าประมูล กับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ และวางเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข จำนวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล โดยมหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินหลักประกันให้แก่ผู้ประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูลยกเว้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ชนะการประมูล เงินหลักประกันดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำ ผู้ที่จะลงทะเบียนเข้าประมูลจะต้องยื่นเอกสารดังนี้

-กรณีบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

-กรณีนิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมอบอำนาจให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ กำหนดเวลาเริ่มประมูลในวันที่...๙...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

#### ๒. เงื่อนไขและวิธีการขายทอดตลาด

๒.๑ การขายทอดตลาดในครั้งนี้จะใช้วิธีการประมูลด้วยวาจา โดยผู้ประมูลต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดี๋ยวนั้น ทั้งนี้ การเสนอราคาจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ผู้ประมูลต้องเสนอราคาประมูลเพิ่มขึ้นต่อครั้งละไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ในการเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการฯ จะขานราคาที่เสนอ ๓ ครั้งสำหรับครั้งที่ ๑ และ ๒ ผู้ใดจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำไม่ได้ ต่อเมื่อคณะกรรมการฯ ได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ ๓ ครั้งแล้ว ให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุดผู้เสนอการรายอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอราคาได้อีก

๒.๒ หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอเป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสม หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด หรือยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี ผู้ประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒.๓ การชำระเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ตกลงขายพัสดุให้กับผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุดแล้ว ผู้นั้นต้องวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และต้องชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ จะริบเงินมัดจำและนำพัสดุดอกขายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง

๒.๔ ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ออกจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนย้ายพัสดุเองทั้งสิ้น หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๒.๕ มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้เข้าประมูล ได้อ่านประกาศนี้โดยละเอียดและเข้าใจโดยตลอดแล้ว และรับรองว่ายินยอมปฏิบัติตามประกาศนี้ทุกประการ หากผิดเงื่อนไขจะไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ ทั้งสิ้น

๒.๖ การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ส่วนพัสดุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่...๒?...เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่...๒?...เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๗๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร. ศรารุช ปาลีโกชน์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายการทรัพย์สินที่ขอจำหน่าย

ลำดับที่	รายการ	ยี่ห้อ
1	เครื่องเล่นบันทึกวีดีโอ	sony
2	เครื่องเล่นบันทึกเสียง	Pioneer
3	ชุดเครื่องตัดต่อวีดีทัศน์ระบบ non-liner	
4	ชุดเครื่องตัดต่อวีดีทัศน์ระบบ non-liner	
5	จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม	
6	จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม	
7	จอมอนิเตอร์ห้องควบคุม	
8	กล้องโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน cartoni	
9	กล้องวีดีโอสตูดิโอ	Hitachi
10	เครื่องผสมสัญญาณภาพ(รีโมท)	sony
11	เครื่องผสมสัญญาณภาพ	sony
12	จอมอนิเตอร์สี	JVC
13	จอมอนิเตอร์สำหรับห้องควบคุม 14 นิ้ว	sony
14	เครื่องตรวจสอบภาพสี 14 นิ้ว	Panasonic
15	เครื่องตรวจสอบภาพสี 14 นิ้ว	Panasonic
16	เครื่องตรวจสอบภาพสี 14 นิ้ว	Panasonic
17	เครื่องมอนิเตอร์	sony
18	จอมอนิเตอร์ 10 นิ้ว	JVC
19	จอมอนิเตอร์ 10 นิ้ว	JVC
20	จอมอนิเตอร์ 10 นิ้ว	JVC
21	ชุดอินเตอร์คอมแบบมีสาย	CHUBMIT
22	เครื่องเล่นและบันทึก DV Cam	sony
23	กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิตอล	JVC
24	โทรทัศน์สี	sony
25	แผงควบคุม	Hitachi
26	แผงควบคุม	Hitachi
27	แผงควบคุม	Hitachi
28	แผงควบคุม	Hitachi
29	รีโมทควบคุม	Hitachi
30	รีโมทควบคุม	Hitachi
31	รีโมทควบคุม	Hitachi
32	รีโมทควบคุม	Hitachi
33	กล้องโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน cartoni	Hitachi (3070001437)
34	แท่นชาร์ต	
35	โทรทัศน์สี	
36	เครื่องเล่นซีดี	Tescam